



# CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS VÀ MA TUÝ Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

Nhận thức rõ sự nguy hại của tệ nạn ma túy, thời gian qua Đảng uỷ, Ban giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo các phòng, ban, khoa, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên thực hiện công tác phòng, chống (PC) tệ nạn này sâu rộng trong SV. Xác định rõ đối tượng cần tuyên truyền là SV, do đó công tác tuyên truyền phải đa dạng dưới nhiều hình thức. Nội dung tuyên truyền phải phong phú, tránh xơ cứng, gây sự thờ ơ trong SV. Kết hợp tuyên truyền từ hệ thống truyền thanh, áp phích, khẩu hiệu đến việc đưa nội dung tuyên truyền vào các bản nội quy, quy chế trong kí túc xá, đặc biệt Bản tin nội bộ của trường luôn đăng tải các nội dung tuyên truyền, giáo dục về tác hại của ma túy, mai dâm và chỉ rõ đây là con đường ngắn nhất dẫn đến HIV/AIDS. Đây cũng là nội dung sinh hoạt chính trị đầu năm đối với SV. Thực hiện việc kí cam kết không sử dụng ma túy đến từng khóa học, lớp học, từng phòng ở kí túc xá. Bên cạnh đó hàng năm nhà trường cũng tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về ma túy, mai dâm và HIV/AIDS, phát động phong trào sống lành mạnh trong SV, kết thúc phong trào có tổ chức đánh giá và trao phần thưởng. Đến nay, đa phần SV trường ĐH Luật Hà Nội đã hiểu rõ tác hại của ma túy, mai dâm và HIV/AIDS, hiểu rõ yêu cầu và nhiệm vụ của trường và tích đấu tranh bài trừ tệ nạn này.

## I. Biện pháp thực hiện

Vào đầu mỗi năm học, nhà trường tổ chức lễ kí cam kết PC ma túy và HIV/AIDS cho SV các khoá, tổ chức tuần sinh hoạt chính trị đầu năm học, nhà trường lồng ghép, đưa giáo dục giới tính cũng như PC ma túy, HIV/AIDS vào chương trình học tập.

Đối với SV ở kí túc xá, nhà trường liên tục tổ chức 1 tuần 2 buổi phát thanh tuyên truyền về PC ma túy, mai dâm. Nêu gương những SV thực hiện tốt nếp sống văn minh lành mạnh và phê bình những cá nhân có lối sống không lành mạnh. Ban bảo vệ kí túc xá cùng Thanh niên xung kích an ninh thường xuyên kiểm tra kí túc xá và theo dõi sát sao các đối tượng nghi vấn từ ngoài vào để có biện pháp ngăn chặn. Nhà trường chủ động lập hồ sơ SV ngoại trú để theo dõi, kết hợp với công an các phường kiểm tra, giám sát thường xuyên.

Nhà trường thường xuyên có sự liên lạc với gia đình SV, và cuối mỗi học kì, năm học đều gửi thông báo về tình hình học tập, rèn luyện của SV về cho gia đình. Khoanh vùng đối với các SV cá biệt có biểu hiện nghi vấn đưa đi xét nghiệm.

Đặt các hòm thư tố giác tệ nạn xã hội tại những địa điểm thuận tiện và bảo vệ bí mật cho người tố giác.

Hàng năm, trạm y tế trường kết hợp với y tế quận Đống Đa tổ chức khám sức khoẻ định kì cho toàn thể cán bộ và SV các khoá vào đầu năm học. Kết quả cho thấy sau 10 năm trạm y tế đã khám

sức khoẻ cho trên 10.000 lượt SV và chỉ có 23 SV không bảo đảm sức khoẻ để theo học.

+ Tổng số SV toàn trường (từ năm học 1996-1997): 10207

+ Tổng số SV được khám sức khoẻ: 10201

+ Tổng số SV phát hiện nghiện ma túy: 13

+ Số SV nghi nghiện hút: 07

+ Số SV không đủ tiêu chuẩn về sức khoẻ: 03

+ Số SV phát hiện nhiễm HIV/AIDS: 00

## II. Kết quả và bài học kinh nghiệm

### 1. Kết quả thực hiện

Sau 10 năm thực hiện chỉ thị số 10/GD-ĐT của Bộ trưởng Bộ GD - ĐT, cho đến nay trường ĐH Luật vui mừng nhận thấy rằng tất cả cán bộ và đại đa số SV đều bày tỏ quyết tâm cùng với nhà trường kiên quyết đấu tranh bài trừ tệ nạn xã hội ra khỏi đời sống học đường. SV nhiệt tình tham gia các phong trào xây dựng nếp sống văn hoá mới, tổ chức thường xuyên các sinh hoạt chuyên đề về đấu tranh PC HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội. Bằng sự nỗ lực của nhà trường, đến nay trong SV trường ĐH Luật Hà Nội không có hiện tượng sử dụng chất ma tuý.

### 2. Bài học kinh nghiệm

Để thực hiện có hiệu quả công tác bài trừ tệ nạn xã hội trong học đường, qua kinh nghiệm và những khó khăn của mình trong suốt quá trình hoạt động, Ban PC HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội trường ĐH Luật Hà Nội rút ra một số kinh nghiệm:

- Phải có sự kết hợp đồng bộ và có trách nhiệm giữa các ngành, các cấp tập trung trong một Ban chỉ đạo thống nhất, phân công, phân cấp trách nhiệm của từng cấp, từng ngành một cách cụ thể, có như vậy mới tập trung được sức mạnh tổng hợp để xoá bỏ các tệ nạn xã hội.

- Phải kiên quyết dẹp bỏ các hàng quán lấn chiếm vỉa hè, lề đường, khu vực xung quanh vì những nơi này thường là nơi tập trung các phần tử bất chính, là hậu phương của các SV cá biệt.

- Phải có sự kết hợp chặt chẽ và thường xuyên giữa các trường ĐH với nhau để tránh việc SV trường này bị kỉ luật lại vào tá túc bất hợp pháp trong kí túc xá của trường khác.

- Phải có sự kết hợp chặt chẽ giữa nhà trường và công an Phường sở tại.

- Kết hợp chặt chẽ các biện pháp giáo dục nhà trường- gia đình- xã hội nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội trong việc giáo dục nói chung và kịp thời ngăn chặn các vi phạm nói riêng.

**3. Kiên nghị:** Muốn công tác PC ma túy, mai dâm, HIV/AIDS đạt hiệu quả cao, cần phải có sự hỗ trợ kinh phí, để Ban PC ma túy, mai dâm, HIV/AIDS chủ động đề ra kế hoạch hoạt động và trang bị các phương tiện kĩ thuật cần thiết cho công tác này.